



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สกศ.เห็นปัญหามัธยมฯแต่ยังไม่ตั้งสำนักใหม่

นายพงศ์กร อรรถนพพร รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมสภาการศึกษา (สกศ.) วันที่ 23 ก.ค.ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำเสนอ ซึ่งที่ประชุมได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และคุณภาพการศึกษาของประเทศ ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการแก้ปัญหการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ โดยเห็นควรให้แยกการบริหารจัดการมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ที่มีหลักประกันเงื่อนไขความสำเร็จ มีการแก้ปัญหาเป็นระบบ ขั้นตอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยที่ประชุมได้มีการตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นประธาน

ศ.ดร.สมหวัง กล่าวว่า เรื่องการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาจังหวัด นั้น ที่ประชุมไม่ได้มีมติให้จัดตั้ง แต่หากจะมีการจัดตั้งก็สามารถทำได้ โดยต้องมีการแก้ไขมาตรา 38 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะเป็นมาตรการระยะยาวที่ต้องทำศึกษาไปตามขั้นตอน แต่ในระยะสั้นต้องเยียวยาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก่อน เช่น เรื่องการโยกย้าย การพัฒนาการมัธยมฯ การจัดสรรงบประมาณ เป็นต้น ซึ่งเวลานี้ทุกฝ่ายพยายามช่วยกันแก้ไขปัญห เพราะไม่อยากให้มองว่าปฏิรูปการศึกษาไม่ได้ผล ทั้งนี้มองว่าระยะเวลา 30 วันที่ให้คณะทำงานไปศึกษาเชื่อว่าจะต้องได้แนวทางที่เหมาะสมมาเสนอต่อสภาการศึกษาเพื่อพิจารณาได้

คุณหญิงเกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ที่ประชุมเห็นในหลักการว่าการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาควรมีระบบบริหารที่แยกจากกัน ส่วนการตั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 76 เขต ที่ประชุมยังไม่มีข้อสรุป จะต้องเป็นการพิจารณาของคณะทำงานที่จะไปศึกษา เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมาย

ด้าน นายวิฑูรย์ บริบูรณ์ทรัพย์ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กล่าวว่า สภาการศึกษาได้รับทราบและยอมรับว่าการบริหารมัศึกษามีปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยควรแยกการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ออกจากกันแต่รูปแบบจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับคณะทำงานที่ตั้งขึ้น.

